

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 58/NQ-CP NGÀY 27/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 58/NQ-CP) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng làm ảnh hưởng đến việc nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trong năm 2020. UBND tỉnh đã quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “*về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030*”; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Kế hoạch đề ra. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh qua loa, hình thức.



- Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiên trì với sự nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa cho từng đơn vị để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết, Kế hoạch; từng đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ngày 06/11/2020, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và địa phương để khẩn trương thực hiện theo nội dung kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. **Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy và thống nhất trong hành động về đầu tư nước ngoài**

- Sau khi Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 06/11/2020 thực hiện công tác phân công, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết cho từng cán bộ, công chức, tạo được sự thống nhất về nhận thức đối với vị trí, vai trò về đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế, từ đó tăng cường công tác quản lý đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.

- Tỉnh Kiên Giang tập trung thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án lớn theo mục tiêu của Nghị quyết; kiên quyết không xem xét các dự án nước ngoài sử dụng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường, phá hủy tài nguyên. Thực hiện rà soát danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài định kỳ hàng năm.

2. **Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế**

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Tiếp tục liên kết với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước về hợp tác thu hút đầu tư. Đồng thời, phối hợp với các Cục, Vụ thuộc các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tổ chức hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh với nhiều hình thức nhằm thu hút đầu tư. Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài (các Tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam), Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước (bao gồm Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc...)

- Các doanh nghiệp viễn thông trong nước chủ động cùng với thế giới về mặt công nghệ cũng như chủ động xây dựng lộ trình và phương án loại bỏ công nghệ di động 2G từ năm 2022. Đầu giá, cấp giấy phép băng tần thông tin di động 2.6 GHz để nâng cao chất lượng mạng lưới, tốc độ dịch vụ thông tin di động, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

- Tỉnh Kiên Giang đã không ngừng tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Về đăng ký doanh nghiệp: tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư; thực hiện tốt quy trình một cửa giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp giảm xuống còn 1,5 ngày; cấp đăng ký thay đổi giảm còn 01 ngày. Về đăng ký đầu tư: tỉnh đang hoàn thiện Quy trình hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục trong tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với lĩnh vực đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính, duy trì và hoàn thiện ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết TTHC. Theo đó, trong năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh đã ban hành mới 04 quy trình giải quyết TTHC1, sửa đổi 04 quy trình giải quyết TTHC2. Đến thời điểm báo cáo đã có 110 quy trình giải quyết TTHC, trong đó: có 28 quy trình giải quyết TTHC về ngoại hối liên quan trực tiếp đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, hoạt động đầu tư ra nước ngoài,... Đã tiếp nhận, giải quyết 40 hồ sơ TTHC trước thời hạn, không có TTHC tồn đọng; trong đó, thực hiện xác nhận đăng ký 02 khoản vay trung, dài hạn nước ngoài và xác nhận đăng ký thay đổi 03 khoản vay trung, dài hạn nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh cho 03 doanh nghiệp (đến thời điểm báo cáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh đã thực hiện xác nhận đăng ký 11 khoản vay trung, dài hạn nước ngoài cho 06 doanh nghiệp với tổng kim ngạch vay 19.736.000 USD).

- Trong năm 2020, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) xem xét thực hiện Dự án “Thí điểm ứng dụng phương pháp giữ độ tươi của cá bằng công nghệ đá sệt và bể cá FRP tại tỉnh Kiên Giang” với tổng vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 42.27 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là tạo tiền đề để triển khai nhân rộng phương pháp bảo quản độ tươi của sản phẩm thủy sản sau khi khai thác bằng công nghệ đá sệt và bể cá FRP trên toàn tỉnh nhằm góp phần vào sự phát triển hạ tầng, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua việc bảo quản tốt hơn. Hiện đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

3. Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách chung về đầu tư nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh đã cải tiến quy trình cho vay, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo hướng đơn giản hóa thủ tục giao dịch; nâng cao quản trị rủi ro, phối hợp trong công khai thông tin về sản phẩm, dịch vụ, lãi suất và các loại phí; đa dạng hóa, tư vấn, kịp thời cung ứng các sản phẩm dịch vụ về ngoại hối như giao dịch vãng lai (thanh toán chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, chuyển tiền một chiều từ nước ngoài về, cá nhân mang ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh), giao dịch vốn (đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, vay trả nợ nước ngoài), sử dụng ngoại hối (mở và sử dụng tài khoản, sử dụng ngoại tệ mặt, sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới, phát hành và sử dụng thẻ thanh toán), cung ứng dịch vụ ngoại hối (huy động tiền gửi và cho vay bằng ngoại tệ, thu đổi ngoại tệ) ... Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 54 tổ chức tín dụng hoạt động với mạng lưới 206 cơ sở giao dịch phân bố hoạt động rộng khắp 15/15 huyện, thành phố; 306 máy ATM, 2.404 máy POS, hơn 961 nghìn thẻ và 1.050 nghìn tài khoản.

4. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư

- Rà soát kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi.

- Công bố, công khai đầy đủ 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh với 65 lĩnh vực, 386 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công khai bằng văn bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đã giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa gồm 65 lĩnh vực với 386 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả giải quyết hồ sơ được công khai trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh (<http://vpuyban.kiengiang.gov.vn/>).

- Về đầu tư, kinh doanh: tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức.

5. Thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách quản lý, giám sát đầu tư

- Thực hiện tốt công tác giám sát chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam đối với 55¹ dự án FDI theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Quốc hội khóa XIII ngày 6/11/2014 và Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

¹ Tỉnh Kiên Giang có 55 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nhà đầu tư đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ (Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Malaysia, Úc, Thụy Điển, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Philippines, Singapore, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Pháp, Slovakia, Nga, Cayman Islands và British Virgin Islands) còn hiệu lực được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.762.393.200 USD, vốn thực hiện lũy kế đến thời điểm hiện tại là 563.717.002 USD chiếm 21%/tổng vốn đầu tư đăng ký. Đầu tư vào các lĩnh vực như: du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận chuyển dầu khí, thương mại dịch vụ,...



- Thực hiện tốt công tác cấp tài khoản và quản lý báo cáo trực tuyến đầu tư nước ngoài trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (*tính đến thời điểm hiện tại, đã cấp 4 tài khoản cho Doanh nghiệp FDI thực hiện báo cáo trực tuyến. Trong năm 2020, có 02 doanh nghiệp FDI thực hiện báo cáo trực tuyến*).

6. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư

- Sự ổn định về chính trị và xã hội và kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đã giúp Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 dự báo sẽ rất khả quan do nhiều dự án sẽ được khởi động lại cũng như làn sóng tái cơ cấu đầu tư của các Tập đoàn trên thế giới được thúc đẩy bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư vào tỉnh theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư.

- Cụ thể, ưu tiên mời gọi đầu tư vào 05 lĩnh vực trụ cột phát triển kinh tế xã hội; (1) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (2) Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; (3) Phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; (4) Phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại dịch vụ - giáo dục đào tạo - y tế chất lượng cao; (5) Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh².

- Tổ chức làm việc với các tổ chức xúc tiến nước ngoài tại Việt Nam (Kotra, Eurocham, Singapore Enterprise...) nhằm cung cấp thông tin giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư. Đồng thời, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, khảo sát thực tế các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự các sự kiện do Bộ, ngành Trung ương tổ chức như: Tọa đàm “Gặp gỡ Ấn Độ 2020”, Diễn đàn giao lưu du lịch Việt – Nhật, Hội thảo xúc tiến Thương mại – Đầu tư và Lao động Việt – Nhật; Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Hà Nội... Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Israel đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện ấn phẩm đối ngoại của tỉnh Kiên Giang phục vụ các sự kiện Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020 trên Tạp chí Vietnam Business Forum (VCCI). Xuất bản Bản tin “Đầu tư, Thương mại và Du lịch” 01 tháng/kỳ, cập nhật, thông tin trên trang thông tin điện tử www.kitra.com.vn để hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thông tin thị trường, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư.

² Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.



- Tại thời điểm bùng phát dịch Covid-19, công tác xúc tiến đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là trao đổi, hướng dẫn các thủ tục đầu tư qua điện thoại, email khi các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài

- Thực hiện Chương trình hành động tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua tỉnh đã tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị đối với ngành hàng xuất khẩu chủ lực và ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng và thực hiện tốt hệ thống quản lý, tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế đối với những sản phẩm hàng hóa chủ lực. Nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, nâng cao giá trị nông sản, gắn kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, xây dựng quy trình sản xuất an toàn và bền vững.

- Tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành để quản lý nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn theo Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014³.

8. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài

- Ủy ban nhân dân tỉnh đang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025, trong đó, tập trung phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện công khai, minh bạch thông tin đi đôi với chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát hoạt động, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa tại các huyện, thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân; chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài; khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp với hình thức sở hữu hỗn hợp. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp thích ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

³ Trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện 14 lượt hồ sơ đề nghị góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của 31 nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân) thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Ấn Độ, Úc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Phi, Anh, Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị vốn góp/mua cổ phần là 40.639.100.000 VNĐ tương đương 1.766.917 USD vào các lĩnh vực du lịch, ăn uống, buôn bán, may mặc,...



Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. / *ncw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P.KT, P.TH;
- Lưu: VT, tmchau, "HT".

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chín

